



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง

เรื่อง ขยายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะรถจักรยายนต์ จำนวน ๑ คัน

.....

ด้วยการยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดรถจักรยายนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กกง ๘๖๒ เบตง จำนวน ๑ คัน รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย ดังต่อไปนี้

๑. การขายทอดตลาดครั้งนี้จะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา

๒. ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลเสนอราคา ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูล พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐาน ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ดังนี้

๒.๑ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๓ เดือน นับถึงวันขายทอดตลาด กรณีมอบอำนาจให้ทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๓. ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลเสนอราคา ต้องอ่านประกาศขายทอดตลาด และสามารถตรวจดูสภาพรถจักรยายนต์ที่จะดำเนินการขายทอดตลาดได้ที่ การยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง เลขที่ ๙๙/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในวันและเวลาราชการ เมื่อตกลงเข้าร่วมประมูลแล้วถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว จะโต้แย้งมิได้ทั้งสิ้น

๔. ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลเสนอราคาทุกราย ต้องวางหลักประกันการเข้าร่วมประมูลเป็นเงินสด ร้อยละ ๒๐% ของราคาประเมินของพัสดุนั้น เป็นเงิน ๔๐๐.-บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) ก่อนเวลาทำการประมูลราคา เพื่อเป็นหลักประกันการเข้าร่วมประมูลราคาต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด สำหรับผู้ประมูลที่ไม่ชนะการประมูล การยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง จะคืนเงินหลักประกันให้ทันทีหลังการประมูลสิ้นสุดลง

๕. การสุ้ราคากำหนดให้ผู้สุ้ราคาด้วยวาจา เป็นจำนวนเต็มเพิ่มขึ้นครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

/๖. ผู้ที่เข้าร่วมประมูลเสนอราคา...

๖. ผู้ที่เข้าร่วมประมูลเสนอราคา ต้องเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนการขายทอดตลาดเท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่มียี่ห้อห้ามทำการประมูลผู้ราคา

๗. การขายทอดตลาดจะจบลงเมื่อผู้ประมูลผู้ราคาเสนอราคาสูงสุด และไม่มีผู้เข้าประมูลผู้ราคารายอื่นเสนอราคาสูงกว่านี้อีก ผู้ทอดตลาด (ผู้ทำหน้าที่ขาย) แสดงความตกลงในการขายทอดตลาดด้วยการเคาะหรือแสดงกิริยาอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามจารีตประเพณี การขายทอดตลาด เพื่อแสดงว่ารับราคาของผู้ประมูลผู้ราคารายนั้นเป็นผู้ชนะการประมูล

๘. ผู้สุ้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนสุ้ เมื่อผู้อื่นสุ้ราคาสูงขึ้นไปไม่ว่าการที่ผู้อื่นสุ้นั้นจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ หรือผู้ทอดตลาดถอนทรัพย์สินรายนั้นจากการขายทอดตลาด ผู้สุ้ราคาก็พ้นความผูกพันเช่นเดียวกัน

๙. การยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลทราบ หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการขายทอดตลาดได้กระทำโดยการไม่สุจริตและให้ถือว่า การตัดสินใจของ การยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง เป็นเด็ดขาด ผู้ชนะการประมูลไม่มีสิทธิอุทธรณ์หรือฟ้องร้องบังคับคดีหรือเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากการยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตงทั้งสิ้น

๑๐. ผู้ชนะการประมูล ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง สนองรับราคาจากผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) ราคาขายใดแล้ว ให้ผู้ซื้อชำระราคาทันทีที่เป็นเงินสด หลังจากการประมูลสิ้นสุดลง

กรณีผู้ชนะการประมูล ไม่สามารถชำระเงินค่าพัสดุที่ประมูลได้ทันที ในวันที่การประมูลสิ้นสุดลงให้เรียกเงินมัดจำ จำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ของราคาที่สนองรับ ส่วนที่เหลือต้องชำระภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันสนองรับราคา หากผู้ซื้อไม่ชำระให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ การยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง ถือว่าผู้ซื้อละเลย การยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง จะริบเงินมัดจำและเงินหลักประกันทั้งจำนวน และนำเอาทรัพย์สินนั้นขายทอดตลาดใหม่อีกครั้งหนึ่ง หากดำเนินการแล้วผลการเสนอราคาในการขายทอดตลาดครั้งใหม่ต่ำกว่าการขายทอดตลาดครั้งก่อนผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) รายเดิมจะต้องชำระเงินส่วนที่ขาด ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) รายเดิมได้รับแจ้ง

๑๑. การยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง จะส่งมอบรถจักรยานยนต์และโอนทะเบียนให้ผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อชำระราคาถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าภาษีใด ๆ หากต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าภาษีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตลอดจนค่าโอน และค่าธรรมเนียมการโอน ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ออกทั้งสิ้น

๑๒. ผู้ชนะการประมูล ต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุนอกจากการยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง ภายใน ๑๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่รับแจ้งแล้วแต่กรณีและจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายหรือค่าอื่นใด (ถ้ามี)

/หากผู้ประมูลไม่ดำเนินการขนย้ายพัสดุ...

หากผู้ประมูลไม่ดำเนินการขนย้ายพัสดุออกจากบริเวณการยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์และการยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง มีสิทธิจะริบเงินที่จ่าย ชำระไว้ทั้งหมดได้ทันที และจะนำรถยนต์ไปดำเนินการขายใหม่อีกครั้งหนึ่ง

๑๓. ผู้ชนะการประมูล ต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิให้บุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ทำการขนย้าย แทนเว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ชนะการประมูลสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าดำเนินการ ขนย้ายแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อ การยางแห่งประเทศไทย สาขาเบตง ณ วันที่ขนย้ายด้วย

๑๔. ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลเสนอราคาการถักยางยนต์คันดังกล่าวได้ในวันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ การยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง เลขที่ ๙๙/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยกำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลเสนอราคา ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. และเริ่มประมูลเสนอราคา เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ผู้สนใจติดต่อสอบถาม รายละเอียดได้ที่ แผนกธุรการและพัสดุ การยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง โทร. ๐-๗๓๒๓-๑๐๐๔ ในวัน และเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสันติ พันธุ์ณี)

ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา

เอกสารแนบท้ายประกาศ
รายละเอียดพัสดุครุภัณฑ์ที่จำหน่าย ตามประกาศ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔
กำหนดขายทอดตลาดในวันจันทร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง

ลำดับ ที่	รายการ	หมายเลขตัวรถ	เลขเครื่องยนต์	ราคาประเมิน	หลักประกัน	สภาพพัสดุที่จำหน่าย
๑	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า ขนาด เครื่องยนต์ ๑๐๐ ซีซี หมายเลขทะเบียน กกง ๘๖๒ เบตง	C๑๐๐MN-๐๐๓๕๗๒๘	C๑๐๐MNE-๐๐๓๕๗๒๘	๒,๐๐๐.-บาท	๔๐๐.-บาท	เสื่อมสภาพจากการใช้ งานปกติ และอายุการ ใช้งานที่ยาวนานเกิน ๒๐ ปี
รวมราคาประเมิน ๒,๐๐๐.-บาท (สองพันบาทถ้วน)						

หมายเหตุ - ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลผู้ราคานำหลักประกันการเข้าร่วมประมูลราคาเป็นเงินสด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของราคาประเมินของพัสดุนั้น ตามจำนวนเงินที่
กำหนดไว้ในประกาศขายทอดตลาดเพื่อเป็นหลักประกันการเข้าร่วมประมูล
- การคืนเงินหลักประกัน จะดำเนินการหลังจากเคาะราคาแล้วเสร็จ โดยคืนแก่ผู้ที่ไม่ชนะการประมูลทันทีที่การประมูลสิ้นสุดลง กรณีผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ)
ชำระเงินค่าพัสดุครบจำนวนที่ประมูล จะคืนหลักประกันฯ ให้ผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) ทันที

รายการจดทะเบียน

วันจดทะเบียน 29 กันยายน 2536 เลขทะเบียน กทง-862 จังหวัด เปตอง
 ประเภท รถจักรยานยนต์ (รย. 12) ลักษณะ รถจักรยานยนต์
 ยี่ห้อรถ HONDA แบบ รุ่นปี ค.ศ.
 สี ม่วง เลขตัวรถ C100MN-0035728 อยู่ที่ ดอยบังคัมเลี้ยว
 ยี่ห้อเครื่องยนต์/มอเตอร์ HONDA เลขเครื่องยนต์/มอเตอร์ C100MNC-0035728
 อยู่ที่ ซ้ายเครื่อง เชื้อเพลิง เบนซิน เลขถังแก๊ส
 จำนวน 1 สูบ 100 ซีซี แรงม้า/กิโลวัตต์ - เวลา 2 ล้อ ยาง 2 เส้น
 น้ำหนักรถ กก. น้ำหนักบรรทุก/น้ำหนักลงเพลา กก.
 น้ำหนักรวม กก. ที่นั่ง 2 คน

0874636

เจ้าของรถ

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ **การช่างเคมส์เทรดไทย สาขาเมตง** วันที่ครอบครองรถ 29 กันยายน 2536
 เลขที่บัตร 9905010008518 วันเกิด (นางชอสมาน สีอนดอย) สัญชาติ (นางชอ สมาน)
 ที่อยู่ 99/1 ม.7 ต.บะหวอ อ.เปตอง ยะลา โทร.

ผู้ครอบครอง เลขที่บัตร วันเกิด สัญชาติ โทร.

สัญญาเช่าชื่อเลขที่ ลงวันที่ ผู้ถือกรรมสิทธิ์
 ลงชื่อ **ศ.ค. พงษ์พานิช** ลงชื่อ **เมธวินท์ ทรัพย์อิน**
 (นางชอสมาน สีอนดอย) (นางชอ สมาน)
 เจ้าหน้าที่ นายทะเบียน

รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กกง ๘๖๒ เบตง
ที่จะดำเนินการขายทอดตลาด ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

